
 
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อ 

ร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้้า กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาพร  ไกรพานนท์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก 
นางสาวลดาวัลย์  ค าภา ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นายสุรจิต ชิรเวทย์  อดีตวุฒิสมาชิกจังหวัด ร่วมแสดงข้อคิดเห็น โดยมี ดร.เจษฎา  ศาลาทอง  
ผู้ประกาศข่าวส านักข่าวไทย และอาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินรายการ  มีผู้สนใจเข้าร่วม
การประชุมสัมมนาฯ จากภาคส่วนต่างๆ 186 ท่าน  

คณะนักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นางสาวเบญจมาส  โชติทอง และนางสาวธนิรัตน์  ธนวัฒน์ ได้น าเสนอให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มดีขึ้น อาทิ ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางการประมง คุณภาพน้้าผิว
ดินและคุณภาพน้้าทะเลชายฝ่ัง เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีประเด็นสถานการณ์ท่ีน่าเป็นห่วง อาทิ การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน การใช้
สารเคมีทางการเกษตร การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและซากอิเล็กทรอนิกส์ การพบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นตายมากขึ้น เป็นต้น 
โดยมีปัจจัยจากการพฤติกรรมบริโภค การเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของของเมือง การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต 

ภายใต้โครงการ : จัดท ารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 และข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
                      และสิ่งแวดล้อม

 


